



# กรมปศุสัตว์

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

## กรมปศุสัตว์เน้นย้ำมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เดือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์ปีกในช่วงอากาศแปรปรวนกะทันหันส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกมีความอ่อนแอลง สั่งเน้นย้ำให้เกษตรกรจัดเตรียมเล้าหรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกนอนในตอนกลางคืน สามารถป้องกันพาหะนำโรคระบาดสัตว์ได้

นายอุยทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงกะทันหันในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีกโดยตรง ทำให้อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำลง มีความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ขอให้เกษตรกรหมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เตรียมพร้อมมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อให้คำแนะนำ ความรู้ด้านป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด และค้นหาสัตว์ป่วย หรือตายที่มีอาการคล้ายโรคระบาด โดยหากตรวจพบการเกิดโรคให้ดำเนินการควบคุมโรคทันที

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และยังมีมาตรการป้องกันโรคตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการเข้มงวดในการป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอ ให้ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกและทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ตามแนวชายแดน กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า-ออก ตามแนวชายแดน อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณจุดผ่านแดน โดยให้พ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งรถยนต์ รถจักรยาน รวมไปถึงรถเข็น เน้นให้ฉีดพ่น ทั้งบริเวณที่บรรทุกสัตว์ปีกให้เปียกชุ่มระงับการนำเชื้อเข้าไป เปิด หน้ารถ และนก รวมถึงใช้ที่ใส่สำหรับทำพันธุ์และซากสัตว์ปีกดังกล่าวจากประเทศที่มีการรายงานโรคใช้หวัดนกเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ และให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณตามแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทาง เข้า-ออกราชอาณาจักรให้ระมัดระวังป้องกันโรคใช้หวัดนกและขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสู่สัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก

ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกท่านให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกต้องมีผลการตรวจรับรองโรคระบาดและใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกครั้ง หากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายอย่างผิดปกติ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือนำสัตว์ปีกไปแจกจำหน่าย หรือนำไปประกอบอาหารอย่างเด็ดขาด และสามารถแจ้งเบาะแสให้กับอาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ของท่านหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 0-9630-11946 เพื่อที่จะได้ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที หรือนำสัตว์ที่ตายโยนทิ้งน้ำให้ดำเนินการฝังหรือเผาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

.....  
ข้อมูล/ข่าว : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์